
 

 

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 

 

 
วันเวลาการประชุม 

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร B ช้ัน 6 สำนักงานบริษัทเลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 เป็นสถานที่ประชุม  

เร่ิมการประชุม 

 นายศรีสันต์ จิตรวรนันท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าทีเ่ป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ มอบหมายให้
นายวัชรพงษ์ ทรงคำ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แถลงองค์ประชุม 

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมจำนวน 22 ราย นับ
รวมจำนวนหุ้นได้ 178,035,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 
256,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35. ที่กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือ
หุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด (40 คน) และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ
บริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม”  

ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยมีการสอบถามความเห็น
จากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับ
มอบฉันทะชูมือขึ้นเพื่อแจ้งประธานฯ การรายงานผลการลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมจะทำการแจ้งให้ที่ประชุมทราบผล
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว เมื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีปฎิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนน
แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเปิดประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 

 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทยังคงตั้งเป้าหมายในการยื่น filing เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ ภายในเดือนธันวาคม 2567 ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ได้มีการส่งคำถามเกี่ยวกับงบการเงินฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการ
ช้ีแจง และตอบกลับกับทางตลาดหลักทรัพย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 ประธานได้อัพเดทอัตราการเข้าใช้ของลูกค้า (Occupancy rate) สำหรับสาขาเพลินจิต - นานา ( สาขาที่ 9 ) 
ปัจจุบันมีอัตราการเข้าใช้ที่ 10% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้จะเพิ่งเปิดให้บริการเพียงไม่นาน ถือว่าเป็นสาขาที่ มี Potential ที่ดี
มาก ใน Location นั้น และประธานได้กล่าวอีกว่า บริษัทฯ จะทำการเปิดสาขาที่ 10 สาขาทองหล่อ ในวันที่ 19 ธันวาคม 
2567 จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมในการเปิดสาขาดังกล่าว  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดที่ประธานแจ้ง  



 

 

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2567 

 ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้ประชุม

เมื่อวันที ่8 สิงหาคม 2567 ปรากฎรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2567 ตามทีผู่้ดำเนินการเสนอ 

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 2 เป็นดังนี้ 

มต ิ จำนวนสียง 
ร้อยละจำนวนหุน้ ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ  

ซ่ึงมาประชุม และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 178,035,100 คิดเป็นร้อยละ  100 % 
ไม่เห็นด้วย 0 คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกรายงานผู้สอบบัญชีและงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 
2566  ฉบับเผยแพร่ใหม่ (Reissue) 

 ผู้ดำเนินการประชุมได้มอบหมายให้นางสาวอังคณา ขันหมาก ผู้อำนายการแผนกบัญชี และนางสาวประภัสสร 
ฝูงใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี เป็นผู้นำเสนอข้อมูลงบการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประจำปี 2566 ฉบับเผยแพร่ใหม่ (Reissue) ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในสำเนาเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดย
สรุปสำระสาคัญได้ดังนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน (เฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 

   

 

 

 

 

 

   

  

 

 



 

 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เฉพาะส่วนเปลี่ยนแปลง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566  

 

   

 

 

อนึ่ง เนื่องจากนางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามสำหรับงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2566 ลงนามเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ไม่สามารถลงนามในงบการเงินฉบับบนี้ ได้เนื ่องจากอยู ่ระหว่าง

กระบวนการต่ออายุใบอนุญาต และอยู่ระหว่างระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กลต. จึงได้มอบหมายให้

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันคือ นางสาวเกษณี สระทองพูล เป็นผู้ลงนามสำหรับงบการเงินฉบับนี้ 

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัตงิบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2566 และแจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมให้สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือคำถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรายงานผู้สอบบัญชี และงบแสดงฐานะการเงิน และงบ

กำไรขาดทุนประจำปี 2566 ฉบับเผยแพร่ใหม่ (Reissue) และรับทราบการเปลี่ยนชื่อผู้สอบบัญชี ตามที่ผู้ดำเนินการประชุม

เสนอ  

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี้ 

มต ิ จำนวนสียง 
ร้อยละจำนวนหุน้ ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ  

ซ่ึงมาประชุม และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 178,035,100 คิดเป็นร้อยละ  100 % 
ไม่เห็นด้วย 0 คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 

 

วาระที่ 4  เร่ืองอ่ืน ๆ  

 - ไม่มี –  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งแสดงความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
บริษัท และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.00 น. 

                   
     (นายศรีสันต์ จิตรวรนันท์) 
            ประธานท่ีประชุม 


